



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-2 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	ปิดหลักสูตรเวชปฏิบัติเสริมสวย -เสนอข่าว นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากแพทยสภา ว่า กศน.เปิดสอนการศึกษาทางไกลหลักสูตรเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย โดย กศน.ให้ความร่วมมือทางเทคนิค มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้เป็นผู้สอน และผู้เรียนเป็นแพทย์เช่นเดียวกัน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้เพราะหลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา จึงสั่งให้ปลัด ศธ. แจ้ง กศน.ให้ยกเลิกการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว และจะให้ กศน.ประกาศขอโทษผู้เรียนอย่างเป็นทางการ เพราะการเปิดหลักสูตรด้านการแพทย์ไม่ใช่หน้าที่ของ กศน.
ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า ไทยโพสต์	ความคืบหน้าคดีเมจิกสกิน -เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ที่ปรึกษา อย. ร่วมแถลงผลการพิจารณาความผิด ดารานักแสดงที่รีวิวลินค้าในเครือเมจิกสกิน โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์ตรีชฎา อัยการได้ฟ้องผู้ต้องหาเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ประกอบด้วย น.ส.ตรีชฎา ในสบาย น.ส.ปาจรีย์ วงศ์สมบูรณ์ เจ้าของบริษัทธานี โคเรีย และบริษัทธานี โคเรีย ส่วนบริษัทเมจิกสกิน นายกร พวงสน และนางวรรณ พวงสน จะดำเนินการฟ้องศาลต่อไป สำหรับผลิตภัณฑ์เฟรินส์ และผลิตภัณฑ์เมสโล ในวันที่ 18 ธ.ค. อัยการมีหนังสือให้พนักงานสอบสวนนัดผู้ต้องหา นำตัวไปฟ้องศาล ส่วนคดีสลิมมิลล์ และคดีแอปเปิ้ลสลิม อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการ ทั้งนี้ มีผลสรุปว่า พบการรีวิวลินค้าเมจิกสกินจากดารานักแสดง 59 คน คิดเป็น 106 รายการ โดยเป็นการโฆษณาอาหาร 56 คน โฆษณาเครื่องสำอาง 27 คน มี 24 คน ที่โฆษณาทั้งอาหารและเครื่องสำอาง มีผู้กระทำความผิด 46 คน ในฐานความผิดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพสรรพคุณ เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถดำเนินคดีดารานักแสดงได้ 10 คน
เว็บไซต์ banmuang.co.th	นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้การต้อนรับ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส พร้อมด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 (ปธพ.7) ศึกษาดูงานที่ สป.สธ.
เว็บไซต์ sentangsedtee.com	วัดแจกยาสมุนไพร -เสนอข่าว ที่วัดสง่างาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี มีชาวบ้านกว่า 200 คนไปรับยาสมุนไพรรักษาโรคฟรี โดยเป็นตำรับยาสมุนไพรของหลวงพ่อดิเรกสง่างาม ใช้รักษาโรคต่างๆ และโรคกระดูก ซึ่งต่อมาลูกศิษย์ป่วยด้วยโรคเบาหวานและอ่านพบในตำรา จึงนำสมุนไพรดังกล่าวมาต้มกินจนอาการดีขึ้นจึงบอกกันปากต่อปาก
ไทยรัฐ mgronline.com	ผลตรวจสีห้ามใช้ในเครื่องสำอาง -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้าจากร้านค้าปลีก -ส่ง ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปในเขตกทม. และนนทบุรี จำนวน 50 ตัวอย่างเพื่อตรวจเอกลักษณ์สีห้ามใช้ ผลการวิเคราะห์พบสีห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตกแต่งใบหน้า 22 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 44 แนะนำควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีฉลากระบุชัดเจนเพื่อความปลอดภัย
เว็บไซต์ posttoday.com	การบริการบัตรทอง -เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. และโฆษก สปสช. กล่าวถึงข้อมูลที่มีการแชร์ทางสื่อโซเชียล กรณีเด็กชายไข่นกมีอาการตาเป็นฝ้า และไม่ไปรักษาเพราะบัตรทองหมดอายุ ว่า ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยใช้บัตรประชาชนหรือสูติบัตรแทน
เดลินิวส์	โรคพิษสุนัขบ้า -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 พบผู้เสียชีวิต 17 ราย ใน 14 จังหวัด คือ บุรีรัมย์ ระยอง และสงขลา จังหวัดละ 2 ราย สุรินทร์ ตรีัง

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง หนองคาย ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 ราย และสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติตายเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเข้ามารับการรักษาในสถานพยาบาลของไทย มีประวัติถูกสุนัขของตัวเองที่เลี้ยงไว้กัดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้อีก และแนะนำให้ประชาชนระวัง โดยใช้ คากา 5 ย. สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p>
<p>เว็บไซต์ mgronline.com</p>	<p>โรคนิวโมโคไนด์โอสิส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ฉัฐพงศ์ วงวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ที่ทำงานในโรงสีข้าว เหมืองแร่ โรงงานทอผ้า โรงงานกระสอบ โรงงานปั่นด้าย โรงงานทำถ่านไฟฉาย โรงงานบดไม้ และสกัดหิน ต้องสูดหายใจเอาฝุ่นละอองควัน หรือสารพิษเข้าไปในปอด จะทำให้เกิดการระคายเคืองหรือเป็นพิษในทางเดินหายใจ มีผลให้เนื้อปอดถูกทำลาย และสมรรถภาพการทำงานของปอดเสื่อมลง บางรายอาจมีปอดอักเสบหรือเกิดพังพืดในปอด ทำให้เกิดอาการหอบหืด เช่น โรคหอบหืดจากการทำงาน หากหายใจเอาฝุ่นละอองสารอนินทรีย์ หรือฝุ่นแร่ที่ทำให้ปอดอักเสบ อาจทำให้เกิดโรคปอดนิวโมโคไนด์โอสิส ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา</p>
<p>เว็บไซต์ bangkokbiznews.com</p>	<p>โรคกระดูกพรุน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เทพรักษา เหมพรหมราช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ รพ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนร้อยละ 90 องค์การอนามัยโลกรายงานว่า สถิติผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนทั่วโลกเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอันดับ 2 ของโลก รองจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด ซึ่งค่ารักษาโรคกระดูกพรุนต้องใช้จ่ายเงินเฉลี่ยปีละ 300,000 บาท/คน สาเหตุหลักเกิดจากการขาดแคลเซียม ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นจะส่งผลให้กระดูกบางลง โดยร้อยละ 90 ของผู้ป่วยไม่ทราบมาก่อนว่าตนเองเป็นโรคกระดูกพรุน</p>
<p>เว็บไซต์ mgronline.com</p>	<p>คดีพยาบาลลอกขายนมผง</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าคดีอดีตพยาบาลวิชาชีพ แผนกเด็กแรกเกิด รพ.รัฐแห่งหนึ่งใน จ.ลำพูน ลอกให้ร่วมลงทุนขายนมผงยี่ห้อต่าง ๆ โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราสูง ทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อร่วมลงทุนรวมทั้งสิ้น 6,940,950 บาท ซึ่งผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดลำพูนตามขั้นตอน โดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว และถูกส่งฝากขังที่เรือนจำจังหวัดลำพูน</p>
<p>เว็บไซต์ posttoday.com matichon.co.th</p>	<p>อุทกภัย จ.นราธิวาส</p> <p>-เสนอข่าว นางสุชาดา พันธันรา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุโขโกลก เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจนราธิวาส 30 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สุโขโกลก และเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุ๊กกั๊กธารน้ำใจสุโขโกลก ร่วมกันนำรถอพยพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 8 ชุมชน จำนวน 11 ครั้งเรือน 57 คน มาอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาล 4 เป็นการชั่วคราว และชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านพักบริเวณชั้น 2 โดย สถานการณ์น้ำท่วมในจ.นราธิวาสขณะนี้ขยายวงกว้างครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอแล้ว</p>
<p>เว็บไซต์ thaipost.net</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาลิขสิทธิ์กัญชาว่า เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. สนช.ได้เชิญภาคประชาสังคมและม.รังสิต เข้าหารือเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรกัญชา โดยสนช.มีความเป็นห่วงและยอมรับว่า กฎหมายกัญชาต้องออกเร็วกว่านี้ แต่ติดขัดเรื่องสิทธิบัตรกัญชา ขณะที่ม.รังสิตเห็นว่า ร่างกฎหมายที่กำลังผลักดันมีการจำกัดสิทธิการปลูกของหมอยาซึ่งมีภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย จึงเสนอว่าให้ปลูกได้แต่ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้อง ซึ่งทราบมาว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม ได้เสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณา ขอให้สหกรณ์การเกษตรขนาดเล็กและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องขออนุญาตหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนายกฯ ยังไม่เคยขอเสนอ</p>
<p>เว็บไซต์ mgronline.com</p>	<p>สมัชชาสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว การแถลงข่าวมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิดหลัก “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีมติสนับสนุนให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค NCDs เน้นการพัฒนากระบวนการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ส่งเสริมการประกอบกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านกลไกและกองทุนระดับพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อในทุก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ระดับ เตรียมเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับชาติต่อไป



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch